

# บทที่ 1

## บทนำ

### ภูมิหลัง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญก็คือ ประชาชน และความสมบูรณ์แบบ ระบอบประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชนสามารถเข้ามามีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่เนื่องจากความจำกัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น จำนวนประชากรที่มีมากเกินไปที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่นได้โดยตรง จึงทำให้มีระบบการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยโดยอาศัยตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส่วน ท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งหาผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนตนเอง ทั้งในด้านนิติบัญญัติ และ การบริหาร เพราะความสำเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่การเลือกตั้งนำมา ซึ่งการจัดตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำกัดการกระทำของรัฐบาล นอกจากนี้การเลือกตั้งยังเป็น กลไกเชื่อมโยง ทัศนคติกิจกรรมสาธารณะของประชาชนเข้ากับ นโยบายของรัฐบาล ความสำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง ในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การกระทำของ รัฐบาลต้องสอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน ซึ่งการเลือกตั้งจะสร้างกลไกเชื่อมโยง ส่วนสำคัญของส่วนนั้นเข้าด้วยกัน (กรมการปกครอง 2550 : 48)

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตนเอง มีการออก กฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เป็นต้น หากประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมทางการเมืองย่อมทำให้ทราบบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนเอง สามารถที่จะจัดสรรทรัพยากร อย่างเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนได้รับประ โยชน์สูงสุด การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทาง การเมืองของประชาชน นอกจากการ ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ แล้ว การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนสามารถเกิดได้ในหลายระดับ เช่น การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิระดับสูง ได้แก่ การลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งทางการเมือง การเป็นผู้มีส่วนร่วมก่อตั้งพรรค การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค การบริจาคเงินหรือช่วยเหลือ พรรคและผู้สมัครในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ

ระดับกลาง เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การชักจูงให้ผู้อื่นเห็น ด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของตน และการติดตามข่าวสารการเมือง เป็นต้น การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประเพณีนิยม ในระยะหลังการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถูกเรียกรวม ๆ กันว่า การเมือง หรือการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิแบบใหม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต (Unconventional) เช่น การประท้วง การต่อต้าน และการไม่ให้ความร่วมมือกับนโยบายหรือการดำเนินทางการเมืองของรัฐบาลด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งผิดกฎหมาย จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าประชาชนได้เข้าไปมีในการใช้สิทธิในลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2546 : 35)

พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2496 เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น เทศบาลตำบลนับเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวโน้มว่าจะสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ในชนบท เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในท้องถิ่นของตนเองแล้ว ประชาชนในชนบทยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในกระบวนการทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้โดยตรง สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้อีก ซึ่งจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติเจริญ สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เป็นต้น หากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมทำให้ทราบบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนเอง สามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2546 : 35)

การเมืองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลตำบลจึงมีส่วนร่วมส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง (Political participation) อย่างกว้างขวาง โดยนัยนี้เทศบาลตำบลจึงเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สำคัญและมีส่วนในการสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing Countries) ทั้งหลาย เทศบาลตำบลจะเป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองอันสำคัญในการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้ (ไชยพร ตันจรัญตานนท์. 2536 : 3)

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ปัจจุบันมีจำนวนประชากร 8,607 คน แบ่งเป็นชาย 4,308 คน หญิง 4,299 คน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ซึ่งจัดเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการพัฒนาจาก

ส่วนกลาง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จากข้อมูลการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมประชาคมหมู่บ้านจะเห็นได้ว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ต่ำ (เทศบาลตำบลคำใหญ่, 2555 : 4) ซึ่งการเข้าร่วมประชาคมดังกล่าวมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลคำใหญ่เป็นอย่างยิ่ง เพราะการเมืองการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและมีผลการดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรง และเป็นหัวใจหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หากได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะที่ขาดการตระหนักรู้ในบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง และเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีอิสระในตนเองไม่เต็มที่ และขาดข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ จึงถูกชักจูง โน้มน้าวจากนักการเมืองผู้มีอำนาจในท้องถิ่นได้ง่าย พฤติกรรมดังกล่าวนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของประชาชนในการปกครองตนเอง อันมีอยู่อย่างชัดเจนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งก็ต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นด้วย พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบางจุดบางประเด็นต่อไป เพราะหากไม่นำพาต่อปัญหาดังกล่าวนี้ก็อาจจะมิใช่แต่ปัญหาประชาชนในท้องถิ่นจะไม่ได้รับการแก้ไข และหรือเสียหายแก้ไขได้ไม่ตรงจุด แต่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นและในระดับชาติอีกด้วย (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2550 : 5)

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลคำใหญ่ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทางการเมืองการปกครองของเทศบาลตำบลคำใหญ่ โดยผู้วิจัยให้ความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นในด้านการเลือกตั้ง การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และการแสดงออกด้วยการกระทำ ผลจากการวิจัยจะทำให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ว่าอยู่ในระดับใด ทำให้ได้ทราบข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น และข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น

ของประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และยังเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในท้องถิ่นของตนเองแล้วประชาชนในชนบทยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในกระบวนการทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้โดยตรง สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้ดียิ่งขึ้น

### วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

### สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

### ขอบเขตการวิจัย

#### 1. ขอบเขตด้านตัวแปร

1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย

1.1.1 เพศ

1.1.2 อายุ

### 1.1.3 ระดับการศึกษา

### 1.1.4 รายได้

### 1.1.5 อาชีพ

**1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable)** คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

#### 1.2.1 การเลือกตั้ง (Election)

#### 1.2.2 การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง (Political Party)

#### 1.2.3 การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ (Public Opinion)

#### 1.2.4 การรวมกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group)

#### 1.2.5 การแสดงออกด้วยการกระทำ (Direct Action)

## 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ คัมมิงส์และไวส์ (Cummings and Wise, 1971 : 13-17 ; อ้างถึงใน นัฏฐิกาล ศรีจันทร์โท, 2552 : 5) มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย การเลือกตั้ง การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และการแสดงออกด้วยการกระทำ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

## 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

### 3.1 แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

3.1.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,954 คน (เทศบาลตำบลคำใหญ่, 2555 : 2-8)

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 หมู่บ้าน กำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาร์ยามานเน (Taro Yamane, 1973 : 727) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 คน

### 3.2 แหล่งข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ที่เกี่ยวข้องกับงานในการวิจัยนี้โดยตรง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวน 16 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) ผู้ให้สัมภาษณ์ได้จากการสุ่มแบบโควตา (Quota Sample) ตามสัดส่วนที่เท่า ๆ กันจาก 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้อเสนอแนะได้อย่างแท้จริง

#### นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น หมายถึง การใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมายเพื่อได้เข้าไปร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐโดยใช้ความคิด ทักษะในการดำเนินงาน สร้างบทบาทของตนเอง โดยประชาชนสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการปกครองตนเองในการที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง ด้านการมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ

1.1 การเลือกตั้ง หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ โดยการสมัครรับเลือกตั้งและการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (Vote) เท่ากับเป็นการแสดงถึงสิทธิของประชาชนที่จะมีโอกาสในการตัดสินใจ หรือเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่แทนตนทางการเมือง ตลอดจนโอกาสที่ตนจะเสนอตัวเข้าไปทำหน้าที่ทางการเมืองเสียเอง

1.2 การมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง หมายถึง ความสนใจในการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดสามารถให้กระทำได้ในกิจกรรมของกลุ่มทางการเมืองเกี่ยวกับการเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง การสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล การติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.3 การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ หมายถึง การเข้าไปมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนด

นโยบายของเทศบาลตำบล การแสดงความคิดเห็น การวางแผนพัฒนาชุมชน การคัดค้านการกำหนดนโยบายของเทศบาลตำบลที่ไม่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในการรณรงค์ ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักการเมือง

1.4 การรวมกลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ การร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล โดยการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม การให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของเทศบาล รวมถึงการรณรงค์ทางการเมืองการปกครอง การสนับสนุนพรรคการเมือง การช่วยเหลือพรรคการเมือง และการเข้าร่วมเป็นผู้นำกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ

1.5 การแสดงออกด้วยการกระทำ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความต้องการต่าง ๆ ที่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยการร่วมเสนอโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้านต้องการ การร้องเรียนการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล เช่น การให้บริการของพนักงานเทศบาล การมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความต้องการด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก การมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความต้องการด้านการรักษาความสะอาดของถนน การเดินที่สาธารณะและการกำจัดขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความต้องการด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการแสดงออก ซึ่งความต้องการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความต้องการด้านการคุ้มครองและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมการแสดงออกซึ่งความต้องการด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปเป็นข้อมูลการวางแผน การเสริมสร้างและการให้ความรู้ในด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้สนใจสามารถนำมุมมองและความเข้าใจที่ถูกต้องในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองนี้ไปต่อยอดการพัฒนาสังคมไทยและในด้านอื่น ๆ ได้รอบด้านเพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาทางการเมืองและการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการมีประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง